



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรคนพิการ
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร
คนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และประกาศสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ออกไปถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรร
ในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๒๐๐๔	นาย	กิตติศักดิ์	บุญบำรุง	
๒๐๐๖	นาย	ธีรพัทธ์	ตันตินาราพัฒน์	
๒๐๐๗	นาย	ณัฐพัชร์	เพชรดีไกรกุล	
๒๐๐๘	นาย	ธนากรณ	สมเตชะ	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินครั้งนี้

ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(การสอบสัมภาษณ์)

๑. ไปถึงสถานที่ประเมินตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบ
๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน โดยเคร่งครัด
๓. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น
๔. เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุวิชัย โจนวานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง